

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิพงษ์ ปักการะโน	ประธานสภา อบต.	วุฒิพงษ์ ปักการะโน	
๒	นายสุนทร อาษานอก	รองประธานสภา อบต.	สุนทร อาษานอก	
๓	นางอิสสรียา จิตสุภาพ	เลขานุการสภา อบต.	อิสสรียา จิตสุภาพ	
๔	นายธวัช สัตว์ซำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	ธวัช สัตว์ซำ	
๕	นายพันกร บุญหวาน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑	พันกร บุญหวาน	
๖	นายคำเขียน คะกะเนปะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	คำเขียน คะกะเนปะ	
๗	นายประจวบ จันทร์นวล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	ประจวบ จันทร์นวล	
๘	นายบุญยัง วันแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔	บุญยัง วันแก้ว	
๙	นายทองพูน ศาสตร์พงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	ทองพูน ศาสตร์พงษ์	
๑๐	นายบุญช่วย ลุงไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	บุญช่วย ลุงไธสง	
๑๑	นายสมพร มากไธสง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	สมพร มากไธสง	
๑๒	นายอำพล แก้วทองหล่อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	อำพล แก้วทองหล่อ	
๑๓	นายสำรอง ครจจอหอ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๗	สำรอง ครจจอหอ	
๑๔	นางทองเจือ กระจราม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	ทองเจือ กระจราม	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

-นายสังวร แก้ววิเศษ ส.อบต.ม.๓ ลาป่วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม นนตานอก	นายก อบต.ทุ่งกระเต็น	บุญธรรม นนตานอก	
๒	นายคล้าย ตันกระโทก	รองนายก อบต.ทุ่งกระเต็น	คล้าย ตันกระโทก	
๓	นางสาวศศิปรียา ตันกระโทก	เจ้าพนักงานธุรการฯ	ศศิปรียา ตันกระโทก	
๔	นางสาวปุณยนุช จอดนอก	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ปุณยนุช จอดนอก	
๕	นางรุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	รุ่งอรุณ งามพิบูลย์วณิชย์	
๖	นางขวัญใจ มณีบุ๋	หัวหน้าสำนักปลัด	ขวัญใจ มณีบุ๋	
๗	นายเสรีไท ปิตุรงค์	นักจัดการงานทั่วไปฯ	เสรีไท ปิตุรงค์	
๘	นายชัยณรงค์ มณีบุ๋	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	ชัยณรงค์ มณีบุ๋	
๙	นางสาวอรุณา แก้วนาพันธ์	รองปลัด อบต.ทุ่งกระเต็น	อรุณา แก้วนาพันธ์	
๑๐	นางอรพิมพ์ เขียนใหม่	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรพิมพ์ เขียนใหม่	
๑๑	นายชัยรัตน์ พารอิว	นักวิชาการศึกษา	ชัยรัตน์ พารอิว	
๑๒	นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์	

/ลำดับที่...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๓	นางสาวลดาวัลย์ พลอยเพชร	พนักงานจ้างเหมาฯ	ลดาวัลย์ พลอยเพชร	
๑๔	นางสาวสายใจ เสือชุมแสง	นักทรัพยากรบุคคลฯ	สายใจ เสือชุมแสง	
๑๕	นางวราภรณ์ พันสมบัติ	พนักงานจ้างทั่วไป	วราภรณ์ พันสมบัติ	
๑๖	นางสาวลลิตา แสงวิรัตน์	นิติกร	ลลิตา แสงวิรัตน์	

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็นได้จัดอุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

- ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว โดยกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เขตเลือกตั้งละ ๑ คน โดยกำหนดเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งวันแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันและรวมกันแล้วมีราษฎรถึง ๒๕ คน เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้งและกำหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจาก การเลือกตั้งจำนวน ๑ คน โดยใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๔ ปี ก็ให้ถือว่าเป็น ๑ วาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง ๒ วาระ ติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันพ้นตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้
 รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ เสียง
 ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง
 งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๒ โครงการ**

๑.โครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง
๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเดิม ๑ เมตร ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย
งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่สระซุด กว้าง ๐.๓๐
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดราง งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาท

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน ด้วยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งกระเต็น มีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอก
สระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น และโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่สระซุด

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ได้รับการจัดสรรเงินรายได้และเงิน
อุดหนุนมาในห้วงปลายปีงบประมาณ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก จึงไม่สามารถ
ดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น และ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่สระซุดได้แต่โครงการ
ดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผันแต่มี
ความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผู้กผันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผู้กผัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค
สองแล้วหากยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ
จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒
โครงการ ดังนี้

๑.โครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเดิม ๑ เมตร ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่สระขุด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดราง งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาทขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น เพื่อพิจารณาต่อไป

นายก อบต.๗

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน เนื่องจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ได้ดำเนินการไปแล้วแต่โครงการดังกล่าวไม่เรียบร้อยและไม่ตรงตามแบบแปลน ทางอบต.ทุ่งกระเต็นได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไขงานแต่ผู้รับจ้างไม่มาแก้ไขงาน เราจึงทำหนังสือแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงาน โครงการนี้จะต้องรีบดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ ๙ อยากให้รีบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

ในส่วนของโครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น ผมอยากให้พิจารณานำดินที่ขุดไปถมในบริเวณที่เราจะก่อสร้างอาคารสำนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสำนักงาน เนื่องจากเราเป็นตำบลสุขภาวะจะมีลูกชายเข้ามาศึกษาทำงานและเป็นหน้าเป็นตาของตำบลด้วย

ประธานสภาฯ

ขอบคุณเลขานุการและท่านนายกฯ ที่ชี้แจงให้สภาทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ

นายอำพล แก้วทองหล่อ

ส.อบต.ม.๖

ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่สระขุด เท่าที่ทราบมาโครงการนี้จะมีจุดชำรุดที่ฝารางระบายน้ำเท่านั้น น่าจะสามารถใช้งานได้ครับ แล้วโครงการนี้จะทำที่เดิมหรือหรือพื้นที่ใหม่

นายก อบต.๗

ผมอยากให้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารทุกท่าน สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เราตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ต่อมาผู้รับจ้างจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและแบบแปลนที่กำหนด ช่างทำบันทึกลงผู้บริหารและกรรมการตรวจงานอ้างว่าไม่สามารถตรวจรับงานได้ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไข แต่ผู้รับจ้างไม่มาแก้ไข จึงบอกเลิกสัญญา แจ้งเวียนเป็นผู้ทำงานแล้ว อบต.๗ได้แต่งตั้งกรรมการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกค่าเสียหาย เราจะต้องดำเนินการรื้อถอนอันเดิมออกแล้วก่อสร้างใหม่

ประธานสภาฯ

ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยครับว่าโครงการนี้ไม่ดำเนินการตามแบบแปลน ทำให้ไม่สามารถตรวจรับงานได้ จะต้องดำเนินการในที่เดิม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรหรือไม่ครับ

นายพันกร บุญหวาน

ส.อบต.ม.๑

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บ้านใหม่สระขุด เท่าที่ทราบมาโครงการนี้จะมีจุดชำรุดที่ฝารางระบายน้ำเท่านั้น น่าจะสามารถซ่อมแซมและใช้งานได้

/ประธานสภา...

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกฯ และปลัดฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว นั้น มีท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไรหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้เลยว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงินตามโครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกเดิม ๑ เมตร ขุดใหม่ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาทและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๙ บ้านใหม่สระขุด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดราง งบประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ บาทหรือไม่

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมสภา มีมติ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง
๒. ไม่ให้ความเห็นชอบ จำนวน - เสียง
๓. งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายอำพล แก้วทองหล่อ ส.อบต.ม.๖ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบครับ แต่ละขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มาตลอดระยะเวลา ๘ ปี หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยทุกท่านด้วยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกครั้งครับ

นายคำเขียน คะกะเนปะ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตลอดระยะเวลาที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่มานั้น เราได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี เรามิมีความรักสามัคคีกันเป็นอย่างดี ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและผมขอเสนอให้ของงบประมาณสร้างถนนลาดยางไปอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเด็นเพื่อต่อไปจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

นายทองพูน ศาสตร์พงษ์ ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอให้สร้างถนนจากเส้นศาลเจ้าพ่อสระแคน ไปอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเด็นและเส้นออกจากหมู่ที่ ๓ ซึ่งได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้แล้วตอนนี้ถนนชำรุดเสียหายมากครับขอให้ปลัดฯ พิจารณาแก้ไขให้ด้วยด้วยครับ

นายสมพร มากไรสง ส.อบต.ม.๖ ขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะแม่บ้านที่คอยดูแลผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนร่วมเพื่อประชาชนโดยแท้จริง ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน สมปรารถนาทุกประการ

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือเสนอเรื่องใดอีกไหมครับ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานสภา ถ้าที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามเรื่องอะไรอีกผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็น ผู้เข้าร่วมประชุม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเด็นเพียงเท่านี้ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) **อิสริยา จิตสุภาพ** ผู้บันทึกการประชุม
(นางอิสริยา จิตสุภาพ)
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกระเต็น

(ลงชื่อ) **สิน แดงกระโทก** ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสิน แดงกระโทก)
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๘

(ลงชื่อ) **ทองเจือ กระจาม** ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางทองเจือ กระจาม)
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๘

(ลงชื่อ) **ธวัช สัตว์ขี้** ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธวัช สัตว์ขี้)
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกระเต็น หมู่ ๑

(ลงชื่อ) **วุฒิพงษ์ ปักกระโน** ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวุฒิพงษ์ ปักกระโน)
ประธานสภา อบต.ทุ่งกระเต็น